

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Về việc tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, dạy nghề tạo việc làm cho thanh niên, giai đoạn 2018-2022

Thực hiện Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về Ban hành chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020, Chương trình phối hợp số: 32 /CTr-TWĐTN-BLĐTBXH, ngày 04 tháng 6 năm 2012 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh & Bộ Lao động Thương binh & Xã hội giai đoạn 2012-2017; Trường cao đẳng nghề Gia Lai và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022 về việc tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh, dạy nghề tạo việc làm cho thanh niên, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn viên thanh niên và toàn xã hội về học nghề và việc làm; định hướng, giúp thanh niên, đặc biệt thanh niên nông thôn, thanh niên xuất ngũ, hoàn lương, khuyết tật, thanh niên vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số lựa chọn nghề đúng đắn và tự tạo việc làm để ổn định cuộc sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ có kiến thức và kỹ năng nghề, có đạo đức và tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH tỉnh nhà.

Thông qua hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm giúp thanh niên tiếp cận thông tin các ngành nghề mới phù hợp, thích ứng yêu cầu của xã hội và các nhà tuyển dụng lao động, đồng thời góp phần đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh ngày càng vững mạnh.

II. NỘI DUNG GIẢI PHÁP

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên

Phối hợp phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn đoàn viên thanh niên về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về việc làm và dạy nghề, giúp thanh niên nhận thức đúng đắn vai trò trách nhiệm và quyền lợi của mình trong việc tham gia học nghề, lựa chọn nghề và tìm kiếm việc làm.

Tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên nhất là thanh niên vùng sâu vùng xa, thanh niên dân tộc thiểu số tiếp cận các thông tin liên quan đến thủ tục xuất khẩu lao động.

Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh, thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa thanh niên với người sử dụng lao động, giữa thanh niên với Nhà trường nhằm cung cấp thông tin về tuyển

